

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 385* Năm 8/ 2019* Chúa nhật 18/ 08/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Có lần, trên trang này, tôi đã viết về việc chữa bệnh, một chuyện gây lùm xùm trong Giáo hội Việt Nam. Về vấn đề này trong «Thư gửi cộng đồng dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin» ngày 10/06/2019 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đề cập đến khi viết :

“Bệnh tật luôn là một sự dữ. Vì thế, việc chữa lành bệnh tật là dấu chỉ sứ vụ giải thoát của Đấng Cứu thế và là biểu tượng của sự chữa lành con người toàn diện, gồm thân xác và linh hồn. Trong cuộc sống trần thế, ***Đức Kitô đã chữa lành nhiều người khỏi nhiều thứ bệnh tật, thế nhưng ơn giải thoát cuối cùng lại được thực hiện bằng chính sự đau khổ tự nguyện của Chúa trong cuộc tử nạn và phục sinh.*** Như vậy, Ngài mang đến cho bệnh tật và đau khổ của con người một ý nghĩa và giá trị cứu độ: Mọi người đều có thể hiệp thông vào sự đau khổ sinh ơn cứu độ của Ngài bằng việc chấp nhận những bệnh tật và đau khổ của bản thân mình.

Theo ý hướng đó, Hội Thánh luôn cầu nguyện xin ơn sức khỏe cho các bệnh nhân, đặc biệt qua Thánh lễ, Kinh nguyện và Bí tích Xức dầu Bệnh nhân. Chúa cũng ban cho Hội Thánh đặc sủng chữa lành bệnh tật. Tuy nhiên đặc sủng này được trao ban không phải vì vinh quang và trục lợi cá nhân, nhưng để xác nhận và củng cố sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Cũng thế, việc cầu nguyện không loại trừ việc sử dụng những phương pháp y học để phục hồi sức khỏe và gìn giữ sự sống cho bệnh nhân.”

Khi bị bệnh, tật ai trong chúng ta cũng băn khoăn tìm cách, tìm biện pháp khắc phục hay tốt nhất là chữa lành. Chính vì thế mà “vái tứ phương”. Nhiều người “vái tứ phương” theo đúng nghĩa của nó là chạy khắp nơi kể cả chạy đến các tôn giáo khác, các nơi linh thiêng, chạy đến bùa ngải... Những trường hợp như vậy, có lẽ phải xét lại niềm tin của mình.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

18/8/2019 CHÚA NHẬT 20 TUẦN NIÊN C

KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI TỘI

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)

Suy niệm: Người Rô-ma có câu: “Muốn có hoà bình, phải chuẩn bị chiến tranh” (Si vis pacem, para bellum). Cũng thế, theo Lời Chúa dạy hôm nay, đời sống thiêng liêng là một cuộc chiến không khoan nhượng với tội lỗi. Muốn kết hợp với Chúa thực sự thì con người phải dám đoạn tuyệt với tất cả những gì là tội lỗi, là cản trở cho dù đó là những sự, những người thân thiết nhất với mình. Có vượt qua phần đề này ta mới có thể tìm được tự do và an bình đích thực. Các vị thánh nêu gương cho chúng ta trong cuộc chiến này đặc biệt thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, thánh Tê-rê-xa A-vi-la...

Mời Ban: Thiên niên kỷ mới đã qua gần hai thập niên, biết bao nhiêu kỳ vọng cho một thế giới hoà bình, nhưng ước mơ vẫn còn là mơ ước. Thế giới vẫn sống trong bất ổn dù chiến tranh nguyên tử, chiến tranh lạnh được coi là kết thúc. Tại sao vậy? Vì mầm mống chiến tranh vẫn còn đó khi mỗi người vẫn chưa dám khai chiến với cái xấu đang ẩn nấp trong mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia.

Chia sẻ: Cộng đoàn bạn đang sống có đấu tranh với cái xấu để nên tốt không?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chiến thắng chính mình bằng cách khiêm tốn xin lỗi người anh chị em đang bất hoà với mình, đền bù những thiệt hại mà mình đã vô tình hay cố ý gây ra.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, chính những bất công và tội lỗi làm chúng con chia rẽ, chống đối nhau. Xin giúp mỗi chúng con can đảm sửa mình theo Lời Ngài để biết cách xây dựng gia đình, xã hội và Giáo Hội. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Đức Maria là “cửa Thiên đàng”

Trong ngày lễ Trọng Mừng Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, Thánh Luca ghi lại những lời của Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi”, ĐTC Phanxicô đã suy tư về hai động từ trong lời cầu nguyện ấy: vui mừng và ngợi khen”.

Chúng ta vui mừng khi có điều gì đó quá tuyệt vời xảy ra thì không đủ để chỉ vui mừng bên trong, nơi linh hồn, mà chúng ta muốn thể hiện niềm hạnh phúc bằng toàn bộ thể xác. Đức Maria vui mừng vì Thiên Chúa. Mẹ dạy chúng ta hãy biết vui mừng trong Thiên Chúa, vì Ngài thực hiện “những điều cao cả”.

Ngợi khen nghĩa là khen ngợi một thực tại vì sự cao cả của nó, vì vẻ đẹp của nó. Đức Maria loan báo sự cao cả của Thiên Chúa. Mẹ chỉ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn đời mình hạnh phúc, thì phải đặt Thiên Chúa lên trước hết, vì chỉ một mình Ngài là cao cả”. ĐTC cảnh báo về việc lạc trôi vào những sự chóng qua của cuộc sống, chạy theo những thứ ít quan trọng: “những thành kiến, những giận hờn, những tranh đua, ghen tương, những của cải chóng qua”. Trái lại, Mẹ Maria mời gọi chúng ta “hãy nhìn lên những sự cao cả” mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ.

Mẹ Maria, vốn là một thọ tạo, như chúng ta, đạt tới sự vĩnh cửu nơi thân xác và linh hồn. Đây là lý do vì sao mà chúng ta khẩn xin Mẹ là “Cửa Thiên Đàng”. Ở đó Mẹ đợi chờ chúng ta, như một người mẹ đợi các con cái của mình trở về nhà. Chúng ta giống như những người lữ hành trên đường về nhà mình là Thiên Đàng. Khi nhìn thấy “ở thiên đàng, cùng với Đức Kitô, Adam Mới, thì cũng có Mẹ Maria, Eva Mới, sẽ mang lại cho chúng ta sự an ủi và niềm hy vọng vào cuộc lữ hành của chúng ta ở đây.

Đối với những người đã bị tiêm nhiễm bởi những hoài nghi và sự buồn sầu, “và đang sống với đôi mắt của họ nhìn xuống”, thì Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một lời mời gọi “hãy nhìn lên” và thấy “bầu trời đang rộng mở”. Bầu trời không còn ở xa nữa, và chúng ta không còn phải sợ nữa: “vì ở ngay cửa Thiên Đàng đã có Mẹ đang đợi chờ chúng ta”. Mẹ Maria liên li nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thật quý giá trước mắt Thiên Chúa. Chúng ta được tạo dựng cho những niềm vui lớn lao trên Thiên Đàng. Mỗi khi chúng ta cầm Chuỗi Mân Côi trong tay và cầu nguyện với Mẹ, chúng ta thực hiện một bước hướng đến mục tiêu lớn lao của cuộc sống.

❖ **Sau vụ thăm sát, các mạng xã hội Hoa Kỳ báo cáo Đức Mẹ hiện ra.**

Tuyên bố của Đức Cha Michael Olson.

Một số trang web và các phương tiện truyền thông xã hội tại Hoa Kỳ cho rằng Đức Trinh Nữ Maria đã bắt đầu hiện ra vào tháng 5 năm 2017 với một thị nhân dưới tước hiệu “Đức Mẹ là Hoa Hồng Màu Nhiệm”.

Thị nhân này cho biết đã nhận được bảy thông điệp của Đức Trinh Nữ Maria vào năm 2017, và trong hai năm 2018 và 2019 đã nhận được 30 thông điệp khác đưa ra các cảnh báo cho Giáo hội từ các vị thánh, các thiên thần, Đức Mẹ và thậm chí từ chính Chúa Kitô.

Những lần xuất hiện như vậy được báo cáo xảy ra tại Arkansas với người thị nhân này, và sau đó được cho là đã diễn ra tại Nhà thờ St. Mark, Texas.

Thông điệp gần đây nhất được báo cáo đã nhận được vào ngày 1 tháng Tám từ ba vị thiên thần. Thông điệp này cảnh báo về một trận chiến tâm linh trong Giáo hội, lưu ý rằng “nhiều người trông đợi Rôma trả lời các câu hỏi quan trọng của họ, nhưng các câu hỏi này đã bị sửa đổi sai lạc đến nỗi đã dẫn đến các câu trả lời sai lạc.”

Trong tuyên bố đưa ra ngày 8.8, ĐC Michael Olson cho biết những khẳng định này là không đúng sự thật: Những tuyên bố về các cuộc hiện ra và các thông điệp này chưa bao giờ được Giáo hội xác minh hoặc chứng thực, và không thể nào cho rằng việc công bố các sứ điệp Hoa Hồng Mẫu Nhiệm hiện là một công việc mục vụ của Giáo phận Fort Worth hoặc của Giáo xứ St. Mark. Thịnh vượng các cuộc hiện ra vẫn xảy ra như tại Lộ Đức, Fatima. Tuy nhiên, thời mặc khải đã kết thúc với cái chết của vị tông đồ cuối cùng và tất cả những sự hiện ra chân thực chỉ đơn giản đưa ra một lời kêu gọi tuân theo lệnh truyền của Chúa Kitô: đó là hãy ăn năn và tin vào Tin Mừng. “Tất cả các mặc khải đã được Chúa Giêsu Kitô đưa ra trọn vẹn, không có gì thêm nữa. Chính trong ánh sáng của chân lý đức tin Công Giáo này, chúng ta có thể đánh giá các tuyên bố về các cuộc hiện ra hay các thông điệp và các phép lạ với sự thận trọng. Chúng ta phải luôn luôn cho rằng bất cứ ai đưa ra các công bố trái lại, đều gây hại cho sự toàn vẹn của đức tin Công Giáo. Liên quan đến các báo cáo cho rằng Đức Mẹ hiện ra tại Texas, Đức Cha Olson cho biết ngài không khuyến khích bất cứ ai cung cấp thêm sự tín nhiệm hỗ trợ cho các báo cáo hiện ra này.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Tập trung các lớp giáo lý thiếu nhi.

Vào lúc 7g30 Chúa nhật 25/8/2019, các lớp giáo lý sẽ tập trung trở lại cho năm học mới. Những thiếu nhi nào mới bắt đầu học giáo lý tại giáo xứ xin đến văn phòng thiếu nhi (lầu 1 hội trường nhà mới) để xin giấy nhập học vào các ngày Chúa nhật 25/8, 1/9 và 8/9. Xin quý phụ huynh nhắc nhở con em mình đi học giáo lý đầy đủ và đúng giờ.

❖ Không có thánh lễ tối thứ hai 19.8.2019

Từ ngày 19.8 –22.8, các cha trong giáo xứ sẽ đi tĩnh tâm thường niên tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn nên giáo xứ không có thánh lễ vào tối lúc 19g30 ngày thứ hai 19.8.2019. Xin cộng đoàn hiệp ý cho linh mục đoàn giáo phận gặt hái được nhiều hoa trái trong đợt tĩnh tâm này.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Cô Phần: 500.000đ. Giuse Thành: 500.000đ. Ông Lễ: 2.000.000đ. CĐLCTX: 2.000.000đ. Cô Tho: 100kg gạo. Anh Hùng: 50kg gạo.